



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ .

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๘๐๕,๓๓๐.- บาท
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	ข้อ ๒. การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

<p>หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)</p> <p>ด้วยกรมการขนส่งทางบกมียุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบก ให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความประมาทและการขาดทักษะของผู้ขับขี่ การดำเนินการด้านอบรมและการวัดผลเพื่อคัดกรองผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นภารกิจหลักและภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับรถเพื่อยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการทดสอบทุกวันทำการ ประกอบกับห้องอบรมชั้น ๓ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างมาก และเครื่องใช้บางอย่างก็มีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้อบรมและผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากขาดเครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ เก้าอี้ยังมีไม่เพียงพอสำหรับห้องอบรมบางส่วน, ยังไม่มีชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในการห้องอบรม ชั้น ๓ จำนวน ๑ ห้อง , และขาดพัดลมอุตสาหกรรมสำหรับเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มานั่งรอหน้าห้องอบรม และหน้าห้องทดสอบข้อเขียน เนื่องจากพัดลมติดเพดานที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมานาน และบางตัวมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งหากไม่เปลี่ยนและปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อมาตรฐานการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถเพื่อยกระดับคุณภาพภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ได้</p>
--

ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้มีการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องอบรม, จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง สำหรับใช้กับห้องอบรมชั้น ๓ และจัดทำป้ายจราจรสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดซื้อและติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการอบรมและทดสอบผู้ขับรถให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยได้จัดทำเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

1. เพื่อยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2. เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจดจำความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยจากการอบรมและทดสอบ และสามารถนำไปใช้การขับขี่ได้จริงและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมีสมาธิพร้อมที่จะได้รับความรู้การอบรมและทดสอบ สามารถพัฒนาความสามารถและให้ความรู้ในการใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดีไม่ป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการ อบรมและทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาต ขับรถ โดยการเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ อบรมและทดสอบ และ เปลี่ยนป้ายจราจรที่ สนามทดสอบขับรถของ สำนักงานขนส่งหวัด อุบลราชธานี	๑๐๐	๑. อนุมัติจัดซื้อ	๕	เดือนที่ ๑	
		๒. จัดหาผู้ขายและลงนามในใบสั่งซื้อ	๕	เดือนที่ ๒	
		๓. ผู้ขายดำเนินงานตามใบสั่งซื้อ	๖๕	เดือนที่ ๓	
		ประกอบด้วย - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (นวัตกรรมไทย) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง - โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว - เก้าอี้เอนกประสงค์บุวม ขาเหล็ก จำนวน ๙๐ ตัว		เดือนที่ ๔	

		-ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด -พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้นจำนวน ๘ ตัว - ติดตั้งป้ายจราจรสำหรับสนามสอบขับรถ จำนวน ๑๐ ป้าย ๔. ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน ๕. ประเมินผลโครงการ ๖. สรุปปิดโครงการ	๑๐ ๑๐ ๕		๔๖๙,๕๐๐.-
		รวม	๑๐๐	๔ เดือน	๔๖๙,๕๐๐.-
๖๕๕๕๕๕๕๕ตัวชี้วัดผลผลิต	วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง		
ด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรม และทดสอบ มีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการทดสอบขับรถได้และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการอบรม และทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด	- ห้องอบรมและสถานที่ทดสอบใบอนุญาตขับรถ สามารถจัดการอบรมและทดสอบได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด		- รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้สถานที่และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด		
ด้านคุณภาพ : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ในอนาคตอย่างถูกต้อง โดยประเมินจากการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ เดือน	- มีระบบการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว		- รายงานการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว		

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัด	๑๐๐	๑. อนุมัติจัดซื้อ ๒. จัดหาผู้ขายและลงนามในใบสั่งซื้อ ๓. ผู้ขายดำเนินงานตามใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย - ติดตั้งกล้องวงจรปิดสนามทดสอบขับรถ จำนวน ๔ ชุด	๕ ๕ ๖๕	เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔	

อุดมราชธานี สาขา อำเภอเดชอุดม		๔. ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน ๕. ประเมินผลโครงการ ๖. สรุปปิดโครงการ	๑๐ ๑๐ ๕		๑๐๑,๖๓๐.- ๑๐๑,๖๓๐.-
๖๕๕๕๕๕ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรม และทดสอบ มีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการทดสอบขับรถได้และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการอบรม และทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด • ด้านคุณภาพ : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ในอนาคตอย่างถูกต้อง โดยประเมินจากการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ เดือน		- ห้องอบรมและสถานที่ทดสอบใบอนุญาตขับรถ สามารถจัดการอบรมและทดสอบได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด - มีระบบการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว		- รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้สถานที่และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด - รายงานการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว	
ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องอบรมและทดสอบ ขอเขียนสำนักงานขนส่งหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ	๑๐๐	๑. อนุมัติจัดซื้อ ๒. จัดหาผู้ขายและลงนามในใบสั่งซื้อ ๓. ผู้ขายดำเนินงานตามใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (นวัตกรรมไทย) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง	๕ ๕ ๖๕	เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔	

		๔. ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน			
		๕. ประเมินผลโครงการ	๑๐		
		๖. สรุปปิดโครงการ	๑๐		
			๕		๒๓๔,๒๐๐.-
		รวม	๑๐๐	๔ เดือน	๒๓๔,๒๐๐.-
๖๕๕๕๕๕ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
<p>ด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรม และทดสอบ มีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการทดสอบขับรถได้และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการอบรม และทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>● ด้านคุณภาพ : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ในอนาคตอย่างถูกต้อง โดยประเมินจากการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ เดือน</p>	<p>- ห้องอบรมและสถานที่ทดสอบใบอนุญาตขับรถ สามารถจัดการอบรมและทดสอบได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>- มีระบบการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว</p>	<p>- รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้สถานที่และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>- รายงานการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว</p>			

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๔ เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี		
การดำเนินโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเอง	<input type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจำกัดความรู้ในการขับขีรถอย่างปลอดภัยจากการอบรมและทดสอบ และสามารถนำไปใช้การขับขีรถได้จริงและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ๓. ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากผู้ขับขีรถรายใหม่	:
---	---

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ
ผลผลิต ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์สำหรับอบรมและทดสอบ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม ฯลฯ ป้ายจราจรสนามสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี		
๑. เครื่องปรับอากาศ ห้องอบรม ใบอนุญาตขับรถ ชั้น ๓	๓๑๘,๘๐๐.-	- เครื่องปรับอากาศ ดังนี้ ๑. ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู (นวัตกรรมไทย) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๗๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐.- บาท (ห้องสมรรถภาพร่างกาย) ๒. ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๔๒,๓๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๙๖,๑๐๐.- บาท (ห้องโถง และห้องอบรม)
๒. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	๔๘,๐๐๐.-	- โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๔๐ X ๑๘๐ X ๗๕ ซม. จำนวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๑,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
๓. เก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม ขาเหล็ก	๕๘,๕๐๐.-	- เก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม ขาเหล็ก ขนาดโดยประมาณ ๔๓๐ มม. ลีกร ๕๘๐ มม. สูง ๙๐๐ มม. จำนวน ๙๐ ตัว ๆ ละ ๖๕๐.- บาท เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐.- บาท
๔. ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๗,๐๐๐.-	-ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๗,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย ๑. เครื่องขยายเสียง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ๒. ลำโพงพร้อมขาตั้ง ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ คู่ ๓. ไมโครโฟน พร้อมสาย NPE จำนวน ๒ ตัว
๕. พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น	๑๕,๒๐๐.-	-พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐.- บาท

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ
๖. ป้ายจราจร ในสนามสอบขับรถ	๑๒,๐๐๐.-	-ป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๔๖๙,๕๐๐.-	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ
รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
ผลผลิต ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาต ขับรถ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม		
๑. กล้องวงจรปิด	๑๐๑,๖๓๐.-	- กล้องวงจรปิดติดตั้ง ณ สนามสอบขับรถ จำนวน ๔ จุด พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงในการติดตั้ง
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๑๐๑,๖๓๐.-	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ
รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
ผลผลิต ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาต ขับรถ โดยปรับเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ		
๑. เครื่องปรับอากาศ ห้องอบรม ใบอนุญาตขับรถ ชั้น ๓	๒๓๔,๒๐๐.-	- เครื่องปรับอากาศ ดังนี้ ๑. ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู (นวัตกรรมไทย) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๗๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐.- บาท (ห้องสมรรถภาพร่างกาย) ๒. ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔๖,๓๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๓๑,๕๐๐.- บาท (ห้องโถง และห้องอบรม)
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๒๓๔,๒๐๐.-	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ
รวมทั้งสิ้น ๓ ผลิต		